

Số: *02*/CTr-BVHXH

Ninh Bình, ngày *11* tháng 01 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA BAN VĂN HOÁ-XÃ HỘI, HĐND TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ văn bản số 06/TTHĐ-VP ngày 10/01/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về việc triển khai kế hoạch giám sát năm 2017;

Trên cơ sở Báo cáo số 12/BC-HĐND ngày 02/12/2016 của Ban Văn hóa-Xã hội về kết quả công tác năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất Chương trình công tác năm 2017 như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017

1. Tham gia công tác chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND tỉnh

Tham gia chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh, trọng tâm là đề xuất nội dung, chương trình kỳ họp; thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; tích cực chuẩn bị nội dung chất vấn, tập trung vào những vấn đề qua hoạt động của Ban, tiếp xúc cử tri phát hiện còn nhiều bức xúc để phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đông đảo cử tri.

2. Công tác thẩm tra tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh

2.1. Công tác thẩm tra tại các kỳ họp HĐND tỉnh

Chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, nội dung, thời gian thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội. Phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn có liên quan tham gia ý kiến ngay từ quá trình xây dựng các đề án, dự thảo nghị quyết. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng thẩm tra các tờ trình, đề án, báo cáo trình tại kỳ họp; tăng cường khảo sát thực tế phục vụ công tác thẩm tra.

2.2. Thẩm tra các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc xem xét, thẩm tra các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, đảm bảo nghiêm túc, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

3. Công tác giám sát chuyên đề

- **Tháng 3/2017:** Giám sát việc thực hiện chính sách phát luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016; Tổ chức và hoạt động của các trường Đại học, Cao đẳng thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý tại Sở Giáo dục và Đào tạo, một số Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hoa Lư, Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình (phối hợp giám sát theo văn bản số 206/UBVHGDTTN14 ngày 24/11/2016 của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội).

- **Tháng 5/2017:** Giám sát một số nội dung về tổ chức và hoạt động của y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh tại Sở Y tế; Phòng Y tế, Trung tâm Y tế một số huyện; Trạm Y tế một số xã, phường, thị trấn.

- **Tháng 9/2017:** Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp; Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình tại Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội các huyện: Gia Viễn, Yên Khánh.

Ngoài các nội dung giám sát chuyên đề trên, Ban Văn hóa - Xã hội sẽ tổ chức các cuộc giám sát khi cần thiết và theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

4. Công tác khảo sát

Căn cứ tình hình thực tiễn, Ban Văn hóa – Xã hội sẽ xem xét, tổ chức việc khảo sát để phục vụ thực hiện các nhiệm vụ của Ban và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

5. Công tác phối hợp

5.1. Phối hợp giám sát, khảo sát, thẩm tra theo yêu cầu, kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh.

5.2. Giữ mối quan hệ công tác với các Ủy ban của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh; mối liên hệ phối hợp hoạt động với các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và Thường trực HĐND, UBND cấp huyện.

5.3. Tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án Luật theo yêu cầu của Quốc hội; tham dự các hội nghị, hội thảo về lĩnh vực văn hoá - xã hội do Quốc hội, các Bộ, ngành tổ chức; phối hợp thường xuyên với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, của huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ.

6. Công tác khác

6.1. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh để chủ động, kịp thời tham mưu về chương trình, nhiệm vụ công tác và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

6.2. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động HĐND cho đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 và hội nghị, hội thảo do các cơ quan của Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức; thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động và trao đổi kinh nghiệm, nhất là trong tổ chức hoạt động giám sát, thẩm tra; cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong hoạt động của Ban; tổ chức đoàn học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND một số tỉnh, thành phố trong nước.

(Có Phụ lục chương trình công tác năm 2017 kèm theo)

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh căn cứ nhiệm vụ được phân công theo Quy chế làm việc, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, hàng quý.

2. Các thành viên Ban Văn hoá - Xã hội chủ động bố trí thời gian tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban; nghiên cứu tài liệu, tiếp thu ý kiến cử tri, tích cực học tập kiến thức và kỹ năng hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

3. Văn phòng HĐND tỉnh căn cứ Chương trình công tác, chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động hằng tháng, hằng quý của Ban và tổ chức phục vụ tốt các chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

Trên đây là Chương trình công tác năm 2017 của Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, khi cần thiết, Ban Văn hoá - Xã hội sẽ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Các thành viên Ban VH-XH;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- VP HĐND tỉnh;
- Các đơn vị là đối tượng giám sát;
- Lưu: VT, phòng CTHĐND.

**TM. BAN VĂN HOÁ-XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Phạm Quang Ngọc





PHỤ LỤC

Chương trình công tác năm 2017

(Ban hành kèm theo Chương trình số 02/CTr-BVHXH ngày 11/01/2017 của Ban Văn hoá-Xã hội, HĐND tỉnh)

Thời gian		Nội dung công việc	
QUÝ I	Tháng 1	Ban hành Chương trình công tác năm 2017	
		Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017	
		Chuẩn bị các điều kiện phục vụ việc đón tết Nguyên đán Đinh Dậu	
		Phối hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề)	
	Tháng 2	Tham dự kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề)	
		Ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách phát luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016; Tổ chức và hoạt động của các trường Đại học, Cao đẳng thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý.	
	Tháng 3	Viết tin, bài cho Bản tin số 15 HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình	
		Giám sát việc thực hiện chính sách phát luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016; Tổ chức và hoạt động của các trường Đại học, Cao đẳng thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hoa Lư, Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo: thành phố Ninh Bình, huyện Nho Quan.	
		Khảo sát một số nội dung chuẩn bị Phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh giao	
		Tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2017.	
	QUÝ II	Tháng 4	Ban hành báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016; Tổ chức và hoạt động của các trường Đại học, Cao đẳng thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý, gửi Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội theo quy định.
			Tham dự Phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh.
Ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát một số nội dung về tổ chức và hoạt động của y tế cơ sở trên địa bàn			
Tháng 5		Tổ chức khảo sát phục vụ giám sát một số nội dung về tổ chức và hoạt động của y tế cơ sở tỉnh	

		<p>Giám sát một số nội dung về tổ chức và hoạt động của y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh tại Sở Y tế; Phòng Y tế, Trung tâm Y tế một số huyện; Trạm Y tế một số xã, phường, thị trấn.</p> <p>Tổ chức đoàn công tác của Ban đi trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động của cơ quan dân cư ở một số tỉnh, thành phố.</p> <p>Tham dự Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh</p>
	Tháng 6	<p>Các thành viên Ban tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh tại địa bàn nơi đại biểu ứng cử</p> <p>Ban hành Báo cáo kết quả giám sát một số nội dung về tổ chức và hoạt động của y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh gửi đến các đơn vị có liên quan</p> <p>Khảo sát một số nội dung phục vụ công tác thẩm tra tại kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh và đơn đốc kiểm tra việc thực hiện kiến nghị sau các cuộc giám sát, khảo sát của Ban</p> <p>Tổ chức thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh</p> <p>Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý II và triển khai nhiệm vụ công tác quý III/2017</p>
QUÝ III	Tháng 7	<p>Ban hành Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2017 và kết quả giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2017</p> <p>Dự kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV</p> <p>Các thành viên Ban tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh tại địa bàn nơi đại biểu ứng cử</p> <p>Dự Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh</p>
	Tháng 8	<p>Ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp; Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình.</p>
	Tháng 9	<p>Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp; Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình tại Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội các huyện: Gia Viễn, Yên Khánh.</p>

		Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý III và triển khai nhiệm vụ công tác quý IV
		Tham dự Phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh
QUÝ IV	Tháng 10	Ban hành Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp; Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình
		Dự Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV
	Tháng 11	Khảo sát một số nội dung phục vụ công tác thẩm tra tại kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh và kiểm tra việc thực hiện kiến nghị sau các cuộc giám sát, khảo sát của Ban
		Các thành viên Ban tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh tại địa bàn nơi đại biểu ứng cử
		Dự kiến chương trình giám sát năm 2018 của Ban, trên cơ sở đó gửi Thường trực HĐND tỉnh để điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát.
	Tháng 12	Ban hành Báo cáo kết quả công tác năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 và kết quả giám sát chuyên đề năm 2017
		Tổ chức thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp cuối năm theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh
		Dự kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV
		Các thành viên Ban tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh tại địa bàn nơi đại biểu ứng cử
		Chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
		Xây dựng chương trình công tác năm 2018 của Ban

